

ข่าวการประชุมและติดตามหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ

(อพ.สธ. – นทพ.)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมห้วยทราย สำนักงาน ทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย พล.ท.หิ สพงศ์ ยูว นว รรช นะ เสธ.นทพ. เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

นายพรชัย จุฑามาต รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) พร้อมด้วย ดร. ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้า สำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ นายจिरพันธุ์ ปุญญบาล และพลตรีวิเชษฐ ุญญบาล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ อพ.สธ. - นทพ. ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วม สนองพระราชดำริซึ่งเข้าดำเนินงานในพื้นที่กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วย บัญชาการทหารพัฒนา (กทส.สทพ.นทพ.) อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ อุทยานแห่ง ชาติไทรโยค กรมทรัพยากรน้ำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยมหิดล การพิจารณา แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ของทาง นทพ. ซึ่งชี้แจงโดยพันเอกนำพล คงพันธ์ ผอ. กทส.สทพ.นทพ.

ทั้งนี้ทาง อพ.สธ. ได้มอบแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริในพื้นที่กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี ทั้งนี้เพื่อดำเนินงานให้เป็น "ศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรภาคตะวันตก" ในลักษณะเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ โดยงานที่ทาง กทส.สทพ.นทพ. ปฏิบัติอยู่แล้ว ควรวางแผนนำมาเป็นงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ได้ หากเข้ากรอบและกิจกรรมของ อพ.สธ. ยกตัวอย่าง เช่น องค์ความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์โคนม องค์ความรู้ในการผลิตพืชอาหารสัตว์ และกระบวนการจัดการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่ทหารที่กำลังจะปลด ประจำการ สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่งานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ได้หากมีการวางแผนการปฏิบัติในการ บูรณาการเข้าด้วยกัน

ประธานสั่งการให้ทาง พล.ต. สมชาย บั้นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา ดูแลรับผิดชอบใน การวางแผนและจัดทำแผนการปฏิบัติงานออกมาเป็นในลักษณะโมเดลภาพรวมของงานก่อน เพื่อนำเข้าที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - นทพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ทั้งนี้จะประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและพิจารณาถึงความเหมาะสมในการทูลเกล้าฯ ถวายแผนการ ปฏิบัติงานของทาง นทพ. ในห้วงการประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ทั่วโลก" ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี โดยสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้เพื่อ ดำเนินงานให้เป็น "ศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรภาคตะวันตก" ตามแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า สนองพระ ราชดำริโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม

